
sþ. 363. Fyrirspurnir. [176. mál]
I. Til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um framkvæmd ákvæðis til bráða-

birgða í lögum um breyting á lögum um atvinnuleysistryggingar (fæðingarorlof).

Frá Stefáni Valgeirssyni.

Hvað hefur ríkisstjórnin gert til að framkvæma könnun um það á hvern
hátt megi veita öllum konum í landinu fæðingarorlof, sem um ræðir í ákvæði
til bráðabirgða í lögum nr. 5öjlUi5, um breyting it lögum nr. 57 27. apríl 1973,
um, atvinnuleysistryggingar (fæðingarorlof) '?

ll. Til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um bæklunarlækningadeild Lands-
spítalans.

Frá Stefáni Valgeirssyni.

Hafa verið gerðar ráðstafanir til þess að bæklunarlækningadeild Lands-
spítalans fái aukið húsrými til þess að geta án óhæfilegs dráttar gert aðgerð á
þeim sjúklingum, sem til hennar leita '?


